

LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THÁI BÌNH 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Cách đây 60 năm, ngày 3/7/1957, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 290/TTg thành lập Ban Quản lý thị trường (QLTT) trung ương và ban QLTT các thành phố, tỉnh, khu tự trị trong cả nước. Đây là tiền thân của lực lượng QLTT ngày nay và ngày 3/7 hàng năm được Chính phủ công nhận là ngày truyền thống của lực lượng QLTT. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, mặc dù nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức theo yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng nhưng ở hoàn cảnh nào lực lượng QLTT Thái Bình cũng luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó.



Chi cục Quản lý thị trường tổ chức tập huấn phân biệt hàng thật, hàng giả cho các đội nghiệp vụ.

Cùng với sự lớn mạnh của lực lượng QLTT cả nước, lực lượng QLTT Thái Bình ngày càng khẳng định được vai trò chủ công trong kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm; sản xuất, buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép, góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, được các cấp ủy đảng, chính quyền đánh giá cao. Ngay từ những ngày đầu thành lập, lực lượng QLTT Thái Bình đã trở thành bộ phận quan trọng của quản lý nhà nước về thương mại. Dưới sự lãnh đạo của Ban QLTT trung ương, trực tiếp là Ủy ban Hành chính tỉnh, công tác QLTT trên địa bàn đã đảm bảo tốt việc cải tạo thương nghiệp tư doanh, cải tạo tiểu thủ công nghiệp và những người buôn bán nhỏ, tăng cường lực lượng cho thương nghiệp quốc doanh và HTX mua bán; tập trung truy quét và đấu tranh với hoạt động đầu cơ, buôn lậu, kinh doanh trái phép... góp phần quan trọng giữ ổn định thị trường. Đến năm 1981, UBND tỉnh đã thành lập Ban QLTT tỉnh, tới ngày 13/12/1982 kiện toàn bộ máy tổ chức QLTT từ tỉnh đến cơ sở. Hoạt động của lực lượng QLTT Thái Bình thời kỳ này khá sôi động và phong phú, tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường, góp phần quan trọng củng cố, xây dựng thương nghiệp quốc doanh, hạn chế những tiêu cực của thị trường tự do và tình trạng đầu cơ buôn lậu. Trong những năm 1990 - 1996, chủ trương đổi mới của Đảng, Nhà nước về

phát triển kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, kèm theo đó là hàng hóa đa dạng, phong phú, chăm chút cảnh xếp hàng, phân phối hàng hóa theo tem phiếu, người tiêu dùng thỏa mãn sức mua, sản xuất phát triển, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, mặt trái của cơ chế thị trường cũng nảy sinh rất nhiều tiêu cực như hàng lậu tràn lan, hàng giả, hàng kém chất lượng, trốn lậu thuế, kinh doanh trái phép bùng ra khó kiểm soát. Đây cũng là giai đoạn chuyển hóa mạnh mẽ, đòi hỏi lực lượng QLTT cần được tăng cường để ổn định thị trường và cũng là giai đoạn thực sự khó khăn đối với công tác QLTT.

Sau năm 1993, UBND tỉnh có quyết định tách lực lượng QLTT khỏi Sở Thương mại, thành lập Ban QLTT trực thuộc UBND tỉnh, đến năm 1994 bộ máy tổ chức và biên chế được thay đổi gồm 2 phòng: Tổ chức hành chính và Nghiệp vụ tổng hợp, từ 2 đội Bắc Sông Trà và Nam Sông Trà thành 8 đội ở 8 huyện, thị xã và đội cơ động, mỗi đội được biên chế từ 4 - 7 đồng chí, có 1 đội trưởng và 1 đội phó. Trên cơ sở tổ chức bộ máy như vậy, Ban QLTT tỉnh có Đảng bộ gồm 30 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Khối dân chính đảng tỉnh và các đoàn thể khác. Ngày 23/1/1995, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/1995/NĐ-CP về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của QLTT. Đây là sự kiện pháp lý quan trọng đối với lực lượng QLTT, trong đó xác định QLTT là lực lượng chuyên trách được tổ chức từ trung

ương đến huyện, có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước. Từ đây, lực lượng QLTT từng bước được xây dựng theo yêu cầu chính quy, hiện đại, tổ chức thống nhất và hoạt động xuyên suốt từ trung ương đến địa phương. Hệ thống QLTT gồm ở trung ương thành lập Cục QLTT thuộc Bộ Thương mại trên cơ sở sáp nhập bộ máy chuyên trách của Ban QLTT trung ương chuyển giao về; ở tỉnh, thành phố thành lập chi cục QLTT trực thuộc Sở Thương mại trên cơ sở tổ chức lại bộ máy chuyên trách của Ban QLTT tỉnh; ở quận, huyện, thị xã, thành phố theo yêu cầu địa bàn. Nhìn chung, giai đoạn này lực lượng QLTT về cơ bản đã được củng cố, kiện toàn, hoạt động tương đối thống nhất, vai trò, chức năng, nhiệm vụ được nâng lên rõ rệt và đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu với UBND tỉnh các chủ trương, biện pháp QLTT trên địa bàn; tiến hành kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép... góp phần ổn định thị trường. Từ năm 1996 đến nay, hoạt động của QLTT là chính quy, bài bản, trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, có các quy chế hoạt động thống nhất cả nước, có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, có các chế tài xử lý được quy định bởi các luật, pháp lệnh, nghị định. Điều kiện trang bị, phương tiện hoạt động được kiện toàn và nâng cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hiện nay,

Ông Nguyễn Hồng Anh, Đội trưởng Đội QLTT thành phố Thái Bình



Là lực lượng thường xuyên phải tiếp xúc với mặt trái của xã hội nên gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động. Trong khi các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt thì lực lượng QLTT lại quá mỏng, còn thiếu các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát nên chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình thị trường. Đó là chưa kể tới khi lực lượng QLTT còn phải đối mặt với sự chống trả của các đối tượng. Đặc biệt, tình hình thị trường hàng hóa hiện nay có nhiều vấn đề bất cập cả về chất lượng, nhãn mác và việc chấp hành kinh doanh theo quy định của các cơ sở kinh doanh, Đội vừa phải kết hợp kiểm tra với tuyên truyền, nhắc nhở để vừa bảo đảm đúng quy định của pháp luật trong việc xử lý các hành vi vi phạm vừa khiến các đối tượng phải tâm phục, khẩu phục.

Bà Trần Hồng Vân, Đội trưởng Đội QLTT huyện Kiến Xương



Những năm gần đây, Đội đã triển khai và thực hiện chuyên sâu rất nhiều chuyên đề, nổi bật như chuyên đề vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm, quầy được vật tư y tế của các trạm y tế trong toàn huyện. Hướng ứng phong trào thi đua do Chi cục phát động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng QLTT, 6 tháng đầu năm 2017, Đội đã kiểm tra 175 vụ, xử lý 102 vụ, xử phạt gần 132 triệu đồng. Trong thời gian tới, Đội tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tăng cường hơn nữa công tác điều tra trinh sát địa bàn để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi việc kinh doanh hàng giả, hàng kém, hàng kém chất lượng.

Ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thái An, Giám đốc Trung tâm thương mại Victory



Tôi đánh giá rất cao vai trò của lực lượng QLTT, nhờ có lực lượng QLTT mà thị trường hàng hóa ngày càng văn minh, đáp ứng nhu cầu mua sắm cho người dân. Đặc biệt, là cơ quan thường trực của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, Chi cục QLTT đã tổ chức nhiều chương trình có ý nghĩa giúp người dân hiểu hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Đối với những doanh nghiệp làm ăn chân chính như công ty chúng tôi luôn ưu tiên sử dụng hàng hóa, theo đó kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm từ khi nhập vào tới khi bán ra. Vì thế, hàng năm, Chi cục QLTT tổ chức kiểm tra nhiều lần nhưng chưa bao giờ phát hiện dấu hiệu vi phạm ở Công ty. Mặc dù chịu sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường song lượng người tiêu dùng đến với Trung tâm ngày càng lớn, sức mua tăng nhanh, doanh thu đạt ngày càng cao. Trung bình mỗi năm Trung tâm thu hút hàng triệu lượt người tới tham quan, mua sắm.

THU THỦY

Chi cục QLTT có 3 phòng và 10 đội với 72 cán bộ, công chức. Lực lượng QLTT hiện còn được UBND tỉnh giao nhiệm vụ là thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP và thường trực Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh. Vì thế lực lượng QLTT ngày càng khẳng định được vai trò chủ lực trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép khác trên địa bàn.

Với những thành tích trên, lực lượng QLTT Thái Bình có nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh, Sở Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đặc biệt, năm 2003, QLTT Thái Bình vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2011 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích 10

năm chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, Chi cục QLTT tiếp tục chủ động nắm bắt thị trường, kiên trì và triển khai thực hiện các văn bản pháp luật, đồng thời coi trọng công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện để thương nhân hiểu biết, tự giác thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực liên quan. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp, các ngành chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, thực hiện quyết liệt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xứng đáng là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh.

TRẦN XUÂN NHUỆ
(Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường)

Đẩy lùi hàng giả, hàng nhái trên đất ven biển

Những mặt hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ bày bán tràn lan cũng như tình trạng tư thương "làm mưa làm gió" trên thị trường Thái Thụy ngày càng thuyên giảm là kết quả rất đáng tự hào của lực lượng QLTT huyện Thái Thụy. Với nhiệm vụ được giao, những năm qua, Đội QLTT huyện Thái Thụy đã từng bước đẩy lùi tình trạng hàng giả, hàng nhái, góp phần giữ vững ổn định thị trường nông thôn.

Ông Nguyễn Thái Hùng, Đội trưởng Đội QLTT huyện Thái Thụy cho biết: Thái Thụy có 48 xã, thị trấn, vừa là huyện ven biển vừa giáp ranh với các huyện của thành phố Hải Phòng. Điều này vừa đem lại nhiều thuận lợi nhưng cũng mang tới những khó khăn riêng cho lực lượng QLTT. Các đối tượng kinh doanh ngày một tinh xảo, phương thức kinh doanh đa dạng trong khi đó quân số của Đội mỏng nên việc kiểm tra, kiểm soát gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, sự hiểu biết của người dân chưa cao, chính quyền địa phương nhiều nơi vào cuộc chưa tích cực. Hệ thống văn bản pháp luật ban hành chưa đồng bộ, vẫn còn tình trạng chồng chéo, gây nhiều khó khăn cho lực lượng thực thi áp dụng. Đặc biệt, kinh phí, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Trước những khó khăn trên, Đội đã triển khai nhiệm vụ cho anh em theo dõi địa bàn xã kết hợp với chính quyền địa phương để sàng lọc quản lý. Cùng với đó, triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề theo tháng, năm. Hầu như mỗi tháng Đội đều thành lập một chuyên đề, trong đó đầu năm thường đi sâu kiểm tra lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, bình ắc quy, sau đó đến lĩnh vực vật tư nông nghiệp, đồ điện tử điện lạnh, thiết bị y tế, xăng dầu, vật liệu xây dựng... Tuy nhiên, đó là địa bàn rộng lớn nên hàng năm Đội tập trung vào 3 chuyên đề lớn là vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế và vật tư nông nghiệp. Nhờ vậy, đến nay,

hàng giả, hàng kém chất lượng ở 3 lĩnh vực này rất khó lòng lách vào thị trường Thái Thụy. Theo số liệu từ năm 2014 đến nay, Đội đã phát hiện, xử lý 99 vụ vi phạm lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, 59 vụ vi phạm lĩnh vực y tế, 44 vụ vi phạm lĩnh vực vật tư nông nghiệp, tổng số tiền xử phạt trên 237 triệu đồng. Thông qua các chuyên đề kiểm tra, Đội đã hướng dẫn, tuyên truyền về những điểm mới trong quy định của pháp luật đối với mặt hàng đang kinh doanh cho cơ sở. Qua đó hiểu được tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn trong quá trình kinh doanh cũng như tiếp thu ý kiến phản hồi của các hộ kinh doanh về những điều không phù hợp trong quy định của pháp luật để phản ánh, kiến nghị kịp thời với cấp trên.

Theo ông Hùng, kinh nghiệm để bắt được những vụ vi phạm ở địa bàn rộng lớn là phải nắm chắc địa bàn, xây dựng nguồn tin cơ sở, đồng thời phải kết hợp với các doanh nghiệp, chủ sở hữu các mặt hàng và các cơ quan chức năng. Quan trọng hơn là phải pháp luật xuyên suốt huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho anh em trong Đội. Ngoài việc tham gia những lớp đào tạo do Chi cục tổ chức, việc tự học hỏi, nghiên cứu tài liệu và trao đổi kiến thức với nhau luôn được cán bộ, công chức trong Đội chú trọng. Trước mỗi chuyên đề, Đội thực hiện tìm kiếm, thu thập tài liệu, cập nhật những vấn đề mới liên quan đến chuyên đề, họp triển khai và xây dựng nhiều tình huống, đề ra hướng giải quyết, khi kết thúc chuyên đề tổ chức họp tổng kết, rút kinh nghiệm. Ngoài ra, công tác tuyên truyền rất cần thiết, hàng tháng Đội đều có bài đăng tải trên Đài TTTH huyện để tuyên truyền, nhắc nhở cũng như nêu gương điển hình tiến tiến và phê phán những hành vi vi phạm. Qua công tác tuyên truyền đã làm cho đối tượng kinh doanh thấy rõ vai trò chủ thể của mình trong kinh doanh, lợi ích của việc tuân thủ và thực hiện đúng quy định của pháp luật để từ đó hướng ứng thực hiện.

QUỐC CƯỜNG



Đội kiểm tra mặt hàng rượu ngoại bày bán trong các cửa hàng trên địa bàn huyện.

Xứng danh "cơ động"

Nhiều lần tiếp xúc với các anh, được nghe kể về hành trình đi bắt những kẻ buôn lậu, gian lận thương mại, điều đọng lại nhất trong chúng tôi đó là những con người yêu nghề, sự nhiệt huyết không quản nắng mưa, sớm tối để đổi lại thị trường lành mạnh cho người tiêu dùng. Họ là Đội QLTT cơ động có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại trên khắp lưu thông.

"Ăn 12 giờ, bữa cơm trưa của anh em trong Đội còn đang dở thì nhận được tin báo có xe khách vận chuyển hàng lậu chạy tuyến Hải Phòng - Thành phố Hồ Chí Minh, xe sẽ qua địa phận tỉnh vừa rạng sáng hôm sau. Ngay lập tức, anh em trong

Đội vội buông bát cơm, tập trung xác minh lại thông tin, phân công lực lượng trinh sát và tỏa đi đón lõng xe hàng. Đến tới thời cơ chín muồi, hơn 4 giờ sáng, khi mọi người còn đang chìm trong giấc ngủ, chúng tôi phối hợp với lực lượng công an tổ chức kiểm tra xe hàng tại khu vực ngã tư Gia Lễ, thu giữ được 1.895 điện thoại di động nhập lậu, sau đó thành lập hội đồng hóa giá trên 344 triệu đồng để thu nộp vào ngân sách nhà nước" - đó là một trong rất nhiều vụ việc mà Đội trưởng Nguyễn Đức Long kể cho chúng tôi nghe. Ông bảo, đầu biết công tác chống buôn lậu rất gian nan song vẫn phải động viên anh em quyết tâm đánh đổ các đối tượng vi phạm vi phạm của mình. Để có động lực, chúng quay đầu xe, đổi hướng



Đội đã bắt và thu giữ lô hàng máy giặt đã qua sử dụng không được phép nhập khẩu.

nay, nếu các anh em trong Đội không nhanh nhạy sẽ bị bọn buôn lậu theo dõi ngược lại để tìm mọi cách che giấu hành vi vi phạm của mình. Để có động lực, chúng quay đầu xe, đổi hướng

đi về vào các nhánh đường khác hoặc thay biển số xe sẽ rất khó cho việc trinh sát. Đặc biệt, khi lực lượng chống buôn lậu ở các tỉnh, thành phố làm mạnh thì các đối tượng cũng ngày

càng tinh vi hơn, xé nhỏ hàng hóa, xếp cùng những hàng hóa khác, vận chuyển thành nhiều chuyến, nhất là dùng xe khách, xe container để chuyển hàng. Để triệt phá thành công các vụ buôn lậu, đôi khi anh em phải phối hợp với các lực lượng khác mặt phục cả đêm trên các đoạn đường hoang vắng, đi trong đêm giữa trời mưa để bám sát nhiệm vụ.

Ông Ngô Văn Tĩnh, Đội phó Đội QLTT cơ động tâm sự: Có lần nhận được tin báo anh em đã nhanh chóng lên đường thực hiện nhiệm vụ nhưng không hiểu sao đối tượng buôn lậu vẫn kịp trở tay. Nhiều đêm sau 15 phút triển khai thực hiện thì lại nhận được thông tin xe hàng lậu không đi nữa mà quay trở lại tỉnh khác. Anh em vất vả và những đổi lại thành công thì còn mừng đôi mắt ăn mất ngủ mà không được việc cũng vậy. Theo ông Tĩnh, là đội đặc thù kiểm tra trên

khâu lưu thông nên để thu giữ được các mặt hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng vi phạm về sinh an toàn thực phẩm và gian lận thương mại thì cách làm đầu tiên là phải mua tin, kiểm tra lại thông tin sau đó mới lập kế hoạch kiểm tra. Mặt khác, để bắt được các vụ buôn lậu, phần lớn Đội phải làm ngoài giờ, phục kích để theo sát các đối tượng. Việc đi trinh sát, điều tra đêm hôm là chuyện bình thường, tuy nhiên cái khó hơn là việc phối hợp với các lực lượng chức năng khác ở thời điểm ban đêm cũng không được hiểu sao đối tượng buôn lậu vẫn kịp trở tay. Nhiều đêm sau 15 phút triển khai thực hiện thì lại nhận được thông tin xe hàng lậu không đi nữa mà quay trở lại tỉnh khác. Anh em vất vả và những đổi lại thành công thì còn mừng đôi mắt ăn mất ngủ mà không được việc cũng vậy. Theo ông Tĩnh, là đội đặc thù kiểm tra trên

30 vụ vi phạm trở lên, thu nộp ngân sách nhà nước từ 600 - 700 triệu đồng. Điều đáng mừng hơn là tình trạng buôn lậu hàng hóa năm gần đây đã hạn chế hơn do một phần tâm lý người Việt không thích sử dụng hàng Trung Quốc, hàng rẻ tiền.

Ngoài ra, để bắt được các vụ buôn lậu rất cần có kinh nghiệm trong việc nhận biết những tín hiệu chính thống và không chính thống, cách điều cần bộ, nhân viên, phân đoàn tình hình để đem lại hiệu quả. Cùng với đó, Đội còn kiểm tra theo từng chiến dịch, dự báo trước tình hình về các mặt hàng nổi cộm trên thị trường để đưa ra kế hoạch triển khai nhiệm vụ. Với những hoạt động trên, hàng năm, Đội QLTT cơ động đều đạt thành tích cao, tập thể và cá nhân trong Đội được Ban Chỉ đạo 389/ĐP và Sở Công Thương biểu dương, khen thưởng.

THUY THANG